

ฉีกพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

นำเสนอเมื่อ : 11 ก.ค. 2560

"กรรมการอิสระปฏิรูปการศึกษา" ฉีก พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 เตรียมยกร่างฉบับใหม่หลังพบข้อมูลไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญใหม่

วันนี้ (11 ก.ค.) ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการอิสระฯ วันนี้ รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้เข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ทำมาตั้งแต่ปี 2549 ว่า ระบบการศึกษาทางไกลสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ เพราะขณะนี้ มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีเด็กต่ำกว่า 120 คน ประมาณ 15,000 โรงเรียน โดยส่วนใหญ่มีครูไม่ครบชั้น ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงไม่ใช่การเพิ่มจำนวนครู แต่สามารถใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแก้ปัญหาได้ ช่วยให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการเรียนรู้กลุ่มสาระต่าง ๆ ได้มากขึ้น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เคยนำร่องใช้ในโรงเรียนส่วนหนึ่ง พบว่า ทำให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต สูงขึ้น

“ที่ประชุมได้มอบให้คณะอนุกรรมการปฏิรูปการศึกษาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำเรื่องนี้เข้าสู่การปฏิรูปการศึกษา เช่น การดูแลเด็กเล็ก การพัฒนาครู เป็นต้น แม้ระบบการศึกษาทางไกลอาจยังไม่ใช่คำตอบที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาทั้งหมด แต่เชื่อว่า จะเติมเต็มระบบการศึกษาสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาได้อย่างแน่นอน” ศ.นพ.จรัส กล่าว

ประธานคณะกรรมการอิสระฯ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบการเชิญบุคคลภายนอกเข้ามาเพิ่มเติมในคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา 6 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการเด็กเล็ก คณะอนุกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการครูอาจารย์ คณะอนุกรรมการจัดการเรียนการสอน คณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและสื่อสารสังคม และได้มีการแบ่งหน้าที่การทำงานตามกรอบเวลาด้วย โดยคณะกรรมการอิสระฯ จะมีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานมากขึ้น และเมื่อมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะรวมถึงการออกกฎหมายก็สามารถทยอยนำเสนอรัฐบาลได้ทันที เช่น ขณะนี้กำลังมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ที่จะมีการแยกเรื่องการแบ่งส่วนราชการออกมาเป็นกฎหมายลูก และอีกหลายเรื่อง ที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนดไว้ แต่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับเดิมไม่มีการระบุ เป็นต้น ก็จะสามารถดำเนินการได้ทันที

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์](#) วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.02 น.